

TIỀN HẢI

Phát huy sức mạnh từ xây dựng chi bộ kiểu mẫu



Cán bộ, nhân viên Quỹ Tín dụng nhân dân Đông Trà (Tiền Hải) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân.

Việc triển khai xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu ở Đảng bộ huyện Tiền Hải thời gian qua đã tạo hiệu ứng tích cực, tạo luồng sinh khí mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, tạo tiền đề thuận lợi triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tuyến đường cứu hộ kéo dài qua địa bàn thôn An Cự, xã Đông Xuyên sau khi triển khai xây dựng sẽ được mở rộng gần gấp đôi so với nền đường hiện có, liên quan đến đất của gần 30 hộ dân trong thôn. Theo ông Trần Hà Giang, Bí thư Chi bộ thôn An Cự: Để góp phần xây dựng tuyến đường, Chi bộ đã họp bàn phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên và các đoàn thể của thôn trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân để bà con thấy rõ được lợi ích, tầm quan trọng của tuyến đường sau khi hoàn thành không chỉ phục vụ công tác cứu hộ mà còn giúp việc đi lại của người dân được thuận tiện hơn. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân. Các hộ sẵn sàng hiến hàng trăm mét vuông đất nông nghiệp, đất ở cùng công trình, cây cối, hoa màu trên đất để làm đường mà không nhận đền bù. Đây là một trong những nội dung mà Chi bộ

lựa chọn đăng ký xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu.

Cùng với đó, Chi bộ làm tốt công tác xã hội hóa xây dựng nhà văn hóa thôn, xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài. Đến nay, nhà văn hóa thôn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng kinh phí xây dựng gần 1 tỷ đồng; hầu hết các dòng họ trong thôn đều xây dựng được quỹ khuyến học, khuyến tài, nhiều dòng họ xây dựng được quỹ, với số dư khá lớn, kịp thời biểu dương, khen thưởng các cháu có thành tích học tập tốt.

Đồng chí Đặng Văn Lũng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đông Xuyên cho biết: Thời gian qua, Đảng ủy thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, động viên Chi bộ thôn An Cự triển khai xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu. Vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ được nâng lên rõ rệt. Ngoài thực hiện tốt các nội dung trọng tâm đăng ký, Chi bộ còn duy trì tốt nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt. Đến nay, Chi bộ có 95% đảng viên đã cài đặt, sử dụng phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử". Nhân dân trong thôn rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của Chi bộ. Thời gian tới, Đảng ủy sẽ nhân rộng, phấn đấu năm 2023 có từ 2 - 3 chi bộ đạt chi bộ kiểu mẫu.

Giống như Chi bộ thôn An Cự, sau khi được lựa chọn thực hiện thí điểm xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu, tất cả cán bộ, đảng viên Chi bộ Quỹ Tín dụng nhân

dân (TDND) Đông Trà, Đảng bộ xã Đông Trà đều tập trung bám sát các tiêu chí để triển khai thực hiện với quyết tâm xây dựng thành công "Chi bộ 5 tốt". Anh Nguyễn Quốc Hoàn chia sẻ: Là đảng viên của Chi bộ, tôi cũng như các đảng viên khác đều cảm thấy rất vinh dự, đồng thời xác định tư tưởng phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa. Bên cạnh việc luôn nêu cao vai trò tiên phong của người đảng viên, tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và quần chúng nơi cư trú thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tôi luôn chủ động phối hợp với các đồng nghiệp xây dựng kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý hiệu quả; đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân.

Ông Trần Văn Khương, Bí thư Chi bộ Quỹ TDND Đông Trà cho biết: Thời gian qua, chúng tôi đặc biệt chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt làm sao để mỗi đảng viên nắm chắc được những chỉ tiêu, nhiệm vụ, nội dung về xây dựng chi bộ kiểu mẫu, từ đó tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong quá trình triển khai thực hiện. Hiện nay, 100% đảng viên trong Chi bộ đều cài đặt và sử dụng hiệu quả phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử"; trước mỗi buổi sinh hoạt tổ đều gửi trước nội dung sinh hoạt qua phần mềm để các đảng viên được tiếp cận, nghiên

cứu và đóng góp ý kiến sâu hơn. Các đảng viên đều tích cực học tập nghị quyết, đến nay người có số điểm tích lũy cao nhất của Chi bộ là gần 70.000 điểm, thấp nhất là hơn 1.000 điểm, bình quân điểm tích lũy của các đảng viên trong Chi bộ khoảng 15.000 điểm. Nền nếp cũng như chất lượng sinh hoạt của Chi bộ ngày càng được nâng cao. Trong hoạt động chuyên môn, mỗi cán bộ, đảng viên trên cương vị công tác đều nỗ lực hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, vì vậy, mặc dù chưa đến thời hạn 31/12 song đến nay tất cả các chỉ tiêu đặt ra cho năm 2022 đơn vị đã cơ bản hoàn thành. Tính riêng 9 tháng năm 2022, về chỉ tiêu kết nạp thành viên đạt 125% kế hoạch; cho vay thành viên đã thực hiện 104,5% kế hoạch. Việc điều hành vốn cho thành viên vay bảo đảm duy trì hợp lý; bảo đảm khả năng chi trả, cơ cấu nguồn vốn phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh của khách hàng. Lãi lũy kế 9 tháng đạt 91,63% kế hoạch.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Tiền Hải cho biết: Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình chi bộ ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2022 - 2025, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch và yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy tổ chức quán triệt đến toàn thể đảng viên; đồng thời, chỉ đạo tiến hành khảo sát, lựa chọn 13 chi bộ trực thuộc ở tất cả các loại hình để triển khai xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong năm 2022. Qua năm bắt thực tế, các chi bộ đều tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung trong khung tiêu chí; chất lượng sinh hoạt cũng như vai trò lãnh đạo của chi bộ được nâng lên rõ rệt; các nội dung đăng ký xây dựng kiểu mẫu được tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Hiện nay, Ban Tổ chức Huyện ủy đang đôn đốc các chi bộ rà soát, đánh giá các tiêu chí đã đạt được, những tiêu chí nào chưa hoàn thành thì tiếp tục tập trung hoàn thành. Từ nay tới cuối năm, Ban Tổ chức Huyện ủy sẽ tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập các tổ thẩm định, đánh giá các chi bộ trong việc hoàn thành các nội dung chi bộ kiểu mẫu; sơ kết, rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện tốt hơn trong những năm tiếp theo. Phấn đấu từ năm 2023 - 2025, mỗi năm Đảng bộ huyện có khoảng 30 chi bộ trở lên thực hiện xây dựng chi bộ kiểu mẫu; phấn đấu đến năm 2025 Đảng bộ huyện có trên 25% chi bộ đạt chi bộ kiểu mẫu.

Dấu ấn phong trào tuổi trẻ sáng tạo

Tuổi trẻ sáng tạo là một trong ba phong trào hành động cách mạng trọng tâm của đoàn được triển khai với mục đích khơi dậy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ. Phong trào đã phát huy vai trò "cầu nối" của tổ chức đoàn giúp ý tưởng sáng tạo của đoàn viên, thanh niên được hiện thực hóa, góp phần phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ.

Anh Nguyễn Xuân Huỳnh, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình là người có bề dày thành tích với những giải thưởng về ý tưởng sáng tạo đạt giải cao. Anh từng đạt giải nhì, giải khuyến khích hội thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật tỉnh Thái Bình, giải nhì hội thi thiết bị đo được tặng bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Những sáng kiến, nghiên cứu của anh chủ yếu liên quan đến máy móc phục vụ chăn nuôi, phân bón hữu cơ vi sinh hướng tới mục tiêu giúp người nông dân tiết kiệm nhân lực, thời gian, tăng hiệu quả kinh tế. Hầu hết các thiết bị, nguyên liệu được sử dụng trong các giải pháp, sáng kiến của anh được tận dụng từ vật liệu tái chế, nguyên liệu sẵn có của người nông dân. Anh Huỳnh chia sẻ: Với tôi, khoa học kỹ thuật là không ngừng nghiên cứu, sáng tạo; niềm vui lớn nhất là sáng kiến của mình giúp

người nông dân đạt được hiệu quả cao nhất trong sản xuất.

Tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình, những năm gần đây, hoạt động nghiên cứu khoa học trong giảng viên trẻ và sinh viên được quan tâm nhiều hơn. Bằng việc luôn giúp đỡ, khuyến khích Cầu lạc bộ khoa học trẻ tổ chức nhiều hoạt động với nội dung phong phú, đa dạng đã giúp các bạn sinh viên được cung cấp, cập nhật thêm các kiến thức về nghiên cứu khoa học dưới hình thức học mà chơi, chơi mà học cũng như làm tăng khả năng hứng thú và đưa gần hơn khái niệm nghiên cứu khoa học tới sinh viên. Anh Phạm Tuấn Đạt, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y Dược Thái Bình cho biết: Với kiến thức và kỹ năng được trang bị qua các hoạt động, sinh viên và giảng viên trẻ đã gặt hái được nhiều thành công trong phong trào nghiên cứu khoa học. 5 năm vừa qua, Trường đã có gần 100 giảng viên trẻ, sinh viên là chủ nhiệm các đề tài có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, được Sở Khoa học và Công nghệ tặng giấy khen.

Theo chị Đinh Thị Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn: Phong trào tuổi trẻ sáng tạo ghi dấu đậm nét theo từng đời thế hệ thanh niên gắn với các hoạt động chuyên môn như: đoàn viên, thanh niên khởi công chức, viên chức thực hiện nhiều đề tài, dự án, sáng kiến cải tiến kỹ thuật

trong các lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất của các cơ quan, đơn vị; đoàn viên, thanh niên khởi công trường học có nhiều hoạt động sáng tạo do dùng dạy học, hỗ trợ học tập, tổ chức báo cáo chuyên đề, xây dựng mô hình học tập mới; đoàn viên, thanh niên nông thôn đi đầu trong ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyên gia khoa học kỹ thuật nhằm tạo ra các mô hình kinh tế hiệu quả; tham gia giải quyết các vấn đề khó khăn, bức xúc của xã hội như bảo vệ môi trường, phòng, chống các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, xây dựng nông thôn mới. Các hoạt động khuyến khích, phát huy khả năng sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong hình thức học mà chơi, chơi mà học cũng như làm tăng khả năng hứng thú và đưa gần hơn khái niệm nghiên cứu khoa học tới sinh viên. Anh Phạm Tuấn Đạt, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y Dược Thái Bình cho biết: Với kiến thức và kỹ năng được trang bị qua các hoạt động, sinh viên và giảng viên trẻ đã gặt hái được nhiều thành công trong phong trào nghiên cứu khoa học. 5 năm vừa qua, Trường đã có gần 100 giảng viên trẻ, sinh viên là chủ nhiệm các đề tài có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, được Sở Khoa học và Công nghệ tặng giấy khen.

Theo chị Đinh Thị Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn: Phong trào tuổi trẻ sáng tạo ghi dấu đậm nét theo từng đời thế hệ thanh niên gắn với các hoạt động chuyên môn như: đoàn viên, thanh niên khởi công chức, viên chức thực hiện nhiều đề tài, dự án, sáng kiến cải tiến kỹ thuật

KHOA PHƯƠNG



Máy thái cỏ gắn thiết bị trộn men do anh Nguyễn Xuân Huỳnh, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình nghiên cứu, được nhiều gia trại áp dụng.

Phòng, chống bệnh truyền nhiễm khi thời tiết chuyển mùa

Thời tiết chuyển mùa, mưa lạnh là điều kiện thuận lợi cho nhiều dịch bệnh truyền nhiễm lây lan và bùng phát. Gần đây, số người mắc các bệnh truyền nhiễm như cúm, sốt xuất huyết... trên địa bàn tỉnh có xu hướng gia tăng. Phóng viên Báo Thái Bình phỏng vấn bác sĩ Lưu Thị Ánh Tuyết, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về những nội dung liên quan đến phòng, chống bệnh truyền nhiễm khi thời tiết chuyển mùa.

Phóng viên: Tình hình bệnh cúm, sốt xuất huyết và một số bệnh truyền nhiễm khác trên địa bàn tỉnh đang diễn ra như thế nào, thưa bác sĩ?

Bác sĩ Lưu Thị Ánh Tuyết: Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận các bệnh đặc trưng của các loại cúm như: AH5N1, AH7N9... song số ca có biểu hiện hội chứng cúm ghi nhận tại các cơ sở điều trị và cộng đồng đã lên tới hơn 23.000 trường hợp. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh cũng đã ghi nhận 317 ca bệnh sốt xuất huyết ở các huyện, thành phố. Một số địa phương đã xuất hiện các ca bệnh nội sinh thứ phát như: Đông Các (Đông Hưng), Vũ Hội (Vũ Thư), Vũ An (Kiến Xương), Quang Trung (thành phố Thái Bình)... Số ca mắc sốt xuất huyết ghi nhận nhiều nhất vào tháng 9, 10/2022. Cùng với đó, Thái Bình đã ghi nhận một số bệnh truyền nhiễm khác như: tay chân miệng, thủy đậu, quai bị, sốt phát ban, tiêu chảy...

Phóng viên: Dấu hiệu phân biệt, triệu chứng điển hình của bệnh cúm, sốt xuất huyết, Covid-19 là gì? Người dân có thể dùng test nhanh để tự test xác định cúm hay không? Một số người cho rằng khi mắc cúm A mà sử dụng test Covid-19 thì cũng lên 2 vạch, bác sĩ giải thích rõ hơn thắc mắc này?

Bác sĩ Lưu Thị Ánh Tuyết: Covid-19 và bệnh cúm cúm hay cúm A đều là bệnh truyền nhiễm lây lan qua đường hô hấp và có những biểu hiện giống nhau. Các triệu chứng điển hình của bệnh cúm là: sốt trên 38 độ C; đau cơ bắp; ớn lạnh; đau đầu; ho khan; mệt mỏi; sổ mũi; viêm long đường hô hấp trên; viêm họng... Đối với sốt xuất huyết là: sốt cao đột ngột, người mệt mỏi, nhức đầu, đau sau hốc mắt, đau cơ, thường kèm theo đau họng, buồn nôn, đau vùng thượng vị và tiêu chảy. Ở trẻ em, đau họng và đau bụng thường là những triệu chứng nổi trội.



Bệnh nhân điều trị tại Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Nhi Thái Bình.

Về sử dụng test nhanh, trên lý thuyết, que test nhanh Covid-19 sẽ không cho kết

quả 2 vạch nếu người bệnh chỉ nhiễm virus cúm. Que test chỉ cho kết quả dương tính với độ

đặc hiệu cao trên 90% khi phát hiện sự hiện diện protein của SARS-CoV-2 - virus gây bệnh Covid-19 có trong mẫu dịch tiết từ đường hô hấp của bệnh nhân. Nếu kết quả test nhanh dương tính (có cả 2 vạch C và T) thì có 2 trường hợp xảy ra, đó là người bệnh đã mắc bệnh Covid-19 hoặc không mắc bệnh nhưng cho kết quả dương tính giả do có sai sót ở vị trí lấy mẫu, điều kiện bảo quản mẫu, nồng độ virus trong mẫu bệnh phẩm, xem kết quả sau 30 phút... Nếu kết quả test nhanh âm tính (chỉ có 1 vạch C) ở người có các triệu chứng bệnh thì có 2 khả năng xảy ra: Bệnh nhân chỉ mắc bệnh cảm cúm thông thường hay cúm A, không mắc Covid-19 hoặc bệnh nhân mắc Covid-19 nhưng kết quả sai do kỹ thuật lấy mẫu chưa chuẩn, độ nhạy của test thấp khi tải lượng virus thấp.

Phóng viên: Cơ chế lây lan của cúm, sốt xuất huyết là gì, thưa bác sĩ?

Bác sĩ Lưu Thị Ánh Tuyết: Bệnh cúm có khả năng lây nhiễm rất cao, lây truyền nhanh, có thể gây dịch, đại dịch. Bệnh lây lan qua đường hô hấp, các giọt nhỏ hoặc bọt hạt dịch tiết mũi họng của bệnh nhân có chứa virus cúm khi ho, hắt hơi. Tỷ lệ lây lan càng nhanh khi tiếp xúc ở nơi tập trung đông người. Trong điều kiện thời tiết lạnh và ẩm thấp, dễ bảo vệ đường hô hấp của người dễ bị nhiễm làm tăng tính cảm nhiễm với bệnh. Đối với sốt xuất huyết thì chỉ lây qua muỗi Aedes Aegypti (muỗi vằn). Cụ thể, muỗi hút máu

người mắc bệnh hoặc người nhiễm virus Dengue không triệu chứng, sau đó đốt sang người khỏe mạnh rồi truyền virus qua vết đốt. Do đó, sốt xuất huyết có thể lây lan sang người khác qua muỗi đốt và phát triển thành dịch.

Phóng viên: Với các bệnh cúm, thậm chí là sốt xuất huyết, nhiều người thường có tâm lý chủ quan tự mua thuốc điều trị tại nhà. Vậy theo bác sĩ khi nào thì điều trị tại nhà và khi nào người bệnh cần đến cơ sở y tế? Mức độ nguy hiểm nếu không được điều trị kịp thời?

Bác sĩ Lưu Thị Ánh Tuyết: Đối với người cúm và sốt xuất huyết nhẹ, bệnh nhân có thể điều trị tại nhà. Tuy nhiên, người bệnh phải được tăng cường dinh dưỡng, tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn và chỉ định của bác sĩ. Khi có những dấu hiệu bất thường, chuyển nặng như: sốt cao kéo dài, khó thở, xuất huyết nhiều, mệt nhiều... cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời.

Bệnh sốt xuất huyết tiến triển rất khó lường và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cũng như vắc-xin phòng bệnh. Nhiều bệnh nhân khi đến cơ sở y tế khám đã ở tình trạng sốt cao, xuất huyết nhiều và nặng, mê sảng... Những bệnh nhân này nếu không được cấp cứu kịp thời, có thể dẫn đến các tình trạng nguy hiểm như: trụy mạch, tụt huyết áp, sốc, suy tim, suy thận, hôn mê, thậm chí là tử vong... Đối với cúm, ở người khỏe mạnh, trẻ tuổi, cúm mùa thường không có những

ảnh hưởng nghiêm trọng mà chỉ mang lại cảm giác khó chịu, mệt mỏi. Bệnh sẽ tự khỏi sau 1 hoặc 2 tuần mắc bệnh. Tuy nhiên, ở trẻ em và những người hệ miễn dịch kém khi mắc cúm có thể dẫn tới các biến chứng như: viêm phổi, viêm phế quản, hen suyễn, nhiễm trùng tai và có thể nặng bệnh lên, có thể khó thở, suy hô hấp, tử vong.

Phóng viên: Cần phải làm gì để phòng, chống các loại bệnh truyền nhiễm hiện nay, thưa bác sĩ?

Bác sĩ Lưu Thị Ánh Tuyết: Để phòng, chống các bệnh truyền nhiễm, biện pháp tốt nhất là người dân cần tuân thủ các khuyến cáo của ngành y tế. Đó là, tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin sẵn có như: vắc-xin phòng Covid-19, cúm, các bệnh do phế cầu khuẩn... Đây là biện pháp chủ động tạo miễn dịch cho người có khả năng bị lây nhiễm. Bên cạnh đó, cần giữ vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang khi đến chỗ đông người. Thực hiện an toàn thực phẩm, ăn đủ chất. Vệ sinh môi trường, loại bỏ các dụng cụ chứa nước và các vật thải rã, chôn vùi sản phẩm muối truyền sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản, thường xuyên ngủ màn... Không hút thuốc lá, không sử dụng rượu, bia; rèn luyện thể dục thể thao, vận động hợp lý. Khi mắc bệnh cần đến khám ở các cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ!

HOÀNG LANH (thực hiện)